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MosfelJsbær 7. maí 1998

Á 139. fundi húsnæðisnefiidar MosfeHsbæjar var eftirfarandi samþykkt gerð :

2. m á l: Vegna framvarps til laga um húsnæðismál, frá 137. fundi húsnæðisnefndar 3.1.

Húsnæðisnefnd geri eftirfarandi bökun :
Ljöst er við iestur frumvarpsins að fjölda 
reglugerða vantar og því liggur ekki fyrir hver 
áhrif frumvarpið hefur í raun. Að leggja fram 
frumvarp um húsnæðismál, málafíokk sem skiptir 
11.000 fjölskyldur í landinu höfuðmáli án nánari 
útfærslu á aðalatriðum er óábyrgt og lýsir ekki 
miklum skilningi á mikilvægi málsins. 
Húsnæðisnefd Mosfeilsbæjar tekur því undir með 
þeim fjölmörgu samtökum sem leggja til að 
málinu verði frestað til haustsins og samráð haft 
við Húsnæðisstofnun og launþegasamtökin um 
úrbætur á frumvarpinu.

Hér með er erindi þessu komið á framfæri. Vinsamlega hafa samband við 
undirritaðan.
Netfang mitt er oe@mosfelísbaer.is
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